



ที่ ศธ ๐๒๕๘/๑๖๙๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ “ทุนการศึกษา CP ALL ปีการศึกษา ๒๕๖๗”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ - ๓ และผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดประกอบการพิจารณา

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยมหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการมอบ  
ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้นักศึกษาที่จะศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดดำเนินการหลักสูตรดังกล่าว  
ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมีนักศึกษาเข้าศึกษาแล้วจำนวน ๒ รุ่น โดยทางบริษัท ซีพี ออลล์ สนับสนุน  
ทุนการศึกษาร้อยละ ๗๐ ของค่าเทอมตลอดหลักสูตร ๔ ปี ส่วนร้อยละ ๓๐ นักศึกษาสามารถกู้ยืมให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษา (กยศ) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะอำนวยความสะดวกด้านการกู้ยืมให้นักศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าว มีลักษณะผสมผสานระหว่างความรู้จากการศึกษา  
ในชั้นเรียน ภาคปกติเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยหนึ่งภาคการศึกษาเรียน ๖ เดือน ดังนี้ เรียนที่มหาวิทยาลัย ๓ เดือน  
และปฏิบัติงานเพื่อฝึกประสบการณ์จริงที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (๗-Eleven) ๓ เดือน โดยระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน  
นักศึกษาจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวถือเป็นรูปแบบ  
หนึ่งของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเมื่อสำเร็จ  
การศึกษานักศึกษาสามารถบรรจุเข้าทำงานกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ CP ALL ได้ทันที

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ  
โดยสอบถามได้ที่ อาจารย์ศศิวัฒน์ ตันตัญญานนท์ โทรศัพท์ ๐๖๒-๕๖๓๖๙๗๘ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์  
โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๐๕๑๑๓๗ และศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ตันทอง)

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๔๐๐๕

ผู้ประสาน อรศิมา ๐๙๒-๘๕๑๕๘๖๓

